
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามญั สมยัท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์  ท่ี  ๒๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นแมด 

 

ผู้มาประชุม 
 

๑. นายสังทอง  พลศรี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายบุญฮู้  ดาราช ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายจักรี  อิ้มคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑ 
๔. นายอุดร  ตู้ทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๒ 
๕. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๖. นางราตรี  ศรีพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๗. นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๘. นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๙. นายสมศรี  ราชสีห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๕ 

๑๐. นายจำรัส  สีแสด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายคำภา  งามพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นายชาตรี  สุดสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ปัญญาย่ิง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายสัญจร  ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นายกอบชัย  วะลา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายบุญเพ็ง  แสงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๑๘. นายนคร  วิรังษา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นายธงชัย  เจริญเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๒๐. นางนารี  ศรีป้อม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑. นายประวิทย์  จันทะเกษ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. นายจันที  สุพิน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายดนตรี  เจริญสุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายเสา  หลายพา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายสุพรรณ  มณีวรรณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๔. นางกวินารัตน์  ตั้งยิ่งยง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๕. พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๖. นายคัมภีร์  แก้ววงษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางหทัยทิพย์  จอมหงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๘. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
๙. นายชาติชาย สีหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
ผู้มาประชุม ๒๐  คน 
ผู้ขาดประชุม   ๑  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๙  คน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 
นายบญุฮู้  ดาราช 
รองประธานสภาฯ 

         แจ้งเรื่องขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
แมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  แต่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
ไม่สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทันภายในสมัยประชุมดังกล่าว  สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมดจึงขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน  
และนายอำเภอบุณฑริกพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงอนุญาตให้ขยายเวลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 

/พ.ศ. ๒๕๖๒...   
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พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
         ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

ท่ีประชุม          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ          เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

เลขานุการสภาฯ          อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ          ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ท่ีประชุม          มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่องกระทู้ถาม 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔            เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

          ๔.๑ รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิองค์การบรหิารสว่นตำบล
บ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕   
 

ประธานสภาฯ          เชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงาน 
 

นายอุดร  ตู้ทอง 
ประธานกรรมการแปรญัตติ  
 

         มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
รายงานแทน 

นายธงชัย  เจริญเมือง 
เลขานุการคณะกรรมการฯ  
 
 

         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เร ื ่อง ร ่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
 
 

/๒๕๖๔... 
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๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย  
   ๑. นายอุดร  ตู้ทอง  เป ็นประธานกรรมการแปรญัตต ิร ่าง
ข้อบัญญัติ 
   ๒. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ๓. นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ๔. นายจักรี  อิ้มคำ  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   ๕. นายธงชัย  เจริญเมือง เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า น ุ ก า ร
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
         และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ  รวม
ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง  พร้อมทั้งส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณา  
         บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ไม่มี
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเสนอคำแปร
ญัตติร ่างข้อบัญญัติแต่อย่างใด  และเมื ่อวันที ่ ๒๐ ส ิงหาคม ๒๕๖๔  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตำบลบา้นแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใด  จึงมีมติ
ให้คงตามร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้เสนอและ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้รับหลักการไว้แล้ว   
 

ระเบียบวาระที่ ๕            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
         ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ) 
 

ประธานสภาฯ          ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ กล่าวรายงานต่อสภา
แห่งนี ้ว ่า ในห้วงระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที ่ ๑๖ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  แต่อย่างใด  และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตำบลบา้นแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใด  จึงมีมติ
ให้คงตามร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเสนอและ 

/สภาฯ... 
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สภาฯ ได้รับหลักการไว้แล้ว  ดังนั้น ขอดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 
 

          ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๓ ข้ันลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ) 
 

ประธานสภาฯ          ขอมติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม          มีมติเห็นชอบ ๑๙ เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
         งดออกเสียง       ๑ เสียง 
 

          ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
         ๕.๓.๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนสมบูรณ์
รวมใจ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ประธานสภาฯ          เชิญฝ่ายบริหาร  
 

นายเสา  หลายพา 
รองนายก อบต. บ้านแมด 

         ชี้แจงว่า ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนสมบูรณ์รวมใจ ม.๕ บ้านโนน
สมบูรณ์  โอนลดจากโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนหาดใหม่
พัฒนาไปโนนสมบูรณ์ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

นายคัมภีร์  แก้ววงษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

         ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า เป็นโครงการของ ม. ๕  เช่นเดิม แต่เป็นงบปี ๖๔ ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนสมบูรณ์รวมใจ เนื่องจากถนนชำรุดมาก การ
สัญจรไปมาลำบากมาก 
 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 

         ชี้แจงว่า การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่น จึงมาขอให้สภาพิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน เพื่อให้เดินทางไปมาสะดวกขึ้น 
 
 
 
 

/นายประวิทย์...   
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นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
 

         ชี้แจงว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

ประธานสภาฯ          เชิญอภิปราย 
 

ท่ีประชุม 
 

         ไม่มีผู้ใดอภิปราย 

ประธานสภาฯ 
 

         ขอมติพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๔ 
 

ท่ีประชุม          มีมติเห็นชอบอนุมัต ิ ๑๙ เสียง 
         ไม่เห็นชอบ          - เสียง 
         งดออกเสียง        ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
         ๖.๑ การก่อสร้างวัดในที่สาธารณะประโยชน์ (กรณีสร้างวัดไปแล้ว) 
 

ประธานสภาฯ          เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

นายจำรัส  สีแสด 
ส.อบต.ม.๖ 
 

         ตามที่ได้รับมอบหมายจากชาวบ้าน ม.๖ บ้านหนองขามใหญ่ เนื่อง
ด้วย บ้านหนองขามใหญ่ ม.๖ ซึ่งเดิมเป็นบ้านแมด ม.๔ ได้แยกหมู่บ้านโดย
แบ่งเขตพื้นที่อยู่ทิศใต้ของ ม.๔ อยู่ติดกับพื้นที่สาธารณประโยชน์  ราษฎรใน
ชุมชนบ้านหนองขามใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วน
ใหญ่  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมีความประสงค์ต้องการขึ้นเป็นวัด
ให้ถูกต้อง  ตามที่สำนักพุทธศาสนาจึงมีมติใหด้ำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้ที่
สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องต่อไป  โดยที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวตั้งอยู่   
ม.๖  โดยได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ปัจจุบันได้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ 
         ๑. กุฏิ กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๖ เมตร จำนวน ๕ หลัง สิ้นเงินค่าก่อสรา้ง 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
         ๒. ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง 
สิ้นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์) 
 
 

/สถานที่ตั้ง... 



- 7 - 
 

         สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์ อยู่ห่างจากวัดที่ใกล้สุด คือ วัดเมตตาราม  ตั้งอยู่ 
ม.๔ ระยะห่าง ๒.๕ กิโลเมตร  มีพระภิกษุประจำ  ๒  รูป 
         เมื่อได้ตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่
โดยรอบจำนวน ๔๐ ครัวเรือน  มีประชาชน ๓๔๕ คน  และจะได้รับการ
สนับสนุนและบำรุงส่งเสริมจากประชาชนเป็นอย่างดี  และยินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของกรมที่ดิน  รายละเอียดปรากฏตามรายงานขอใช้ที่ดินของทาง
ราชการเพื่อสร้างวัด  จึงมาแจ้งให้ทราบ 
 

ท่ีประชุม          รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ          เชิญอภิปราย 
 

พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
 

         แจ้งเรื่องแจกน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว ๑๔ วัน ถ้าสมาชิก
ท่านใดอยากออกมอบร่วมก็เชิญได้  แต่ให้เจ้าหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย
ดำเนินการแจกเอง แยกแต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 

นายบญุฮู้  ดาราช 
รองประธานสภาฯ 
 

         ชี้แจงเรื่องบ้านพอเพียงผู้ยากไร้เป็นของสภาองค์กรภาคประชาชน 
ตำบลบ้านแมด ได้ ๒ คน คือ 
         ๑. นายสมบูรณ์  ศรีโคตร  ม.๘ 
         ๒. นางหมา  บุตราช  ม.๑๐ 
         ทั้งสองคนเป็นผู้ยากไร้จึงซ่อมแซม ต่อเติมบ้านให้โดยใช้เงินหลังละ 
๒๐,๐๐๐ บาท โดยนายบุญฮู้  ดาราช และนางสาวรัตนา  ปัญญาย่ิง  ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาองค์กรภาคประชาชน ประสานงานมา และถ้ามีผู้ยากไร้ในชุมชน
ไหน  ก็ให้ส่งรายช่ือเข้าแผนไว้  เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตามข้อมูล 
 

นางสาวรัตนา  ปญัญายิ่ง 
ส.อบต.ม.๘ 
 

         ชี ้แจงเพิ ่มเติมเรื ่อง ต่อเติมบ้านผู ้ยากไร้ เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่
เพียงพอต่อการก่อสร้าง ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธา อยากบริจาคช่วยเหลือ
เพิ่มเติมก็เชิญได้ที่บ้านผู้ยากไร้ ม.๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะมอบบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ อยากให้ไปมอบด้วยกัน เชิญทุกท่านเข้าร่วม 
 

นายกิตติศักด์ิ  อ่อนจันทร ์
ส.อบต.ม.๔ 
 

         อภิปรายว่า ฝากถึงฝ่ายบริหารว่า อยากขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้
ชาวบ้านได้ใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ชาวบ้านอยากใช้อินเทอร์เน็ต เพราะทุกวันน้ี 
การสื่อสารยุคนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ต รวดเร็วทันใจ 
 
 

/นายประดิษฐ์...   
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นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 
 

         ฝากเรื่องท่อระบายน้ำ เมื่อไหร่จะได้เพราะตอนน้ีน้ำก็มาแล้ว หรือติด
ที่ตรงไหน 
 

นายชาตรี  สุดสุข 
ส.อบต.ม.๗ 
 

         ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่อง ผู้ป่วยติดเช้ือโควิด ๑๙ ของตำบลบ้านแมด ที่
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ นับวันจะเพิ ่มมากขึ ้น ให้เตรียมความพร้อมรับ
ลูกหลานบ้านเราที่จะกลับมาด้วย 
 

นางสาวรัตนา  ปญัญายิ่ง 
ส.อบต.ม.๘ 
 

         ฝากเรื่องท่อระบายน้ำใน ม.๘ มีน้ำท่วมขังหลายจุด ดูแลให้ด้วย 
 

นายกอบชยั  วะลา 
ส.อบต.ม.๙ 

         ฝากเรื ่องท่อระบายน้ำ ม.๙ น้ำท่วมขังตามถนนเป็นเวลานานแล้ว 
ไม่ได้รับการแก้ไขและฝากถนนหน้าโรงเรียน มีหลุมเยอะมาก และมีน้ำทว่ม
ขัง อันตรายมาก อีกจุดก็คือ สะพานห้วยแท่น ช่วยแก้ไขด้วยชาวบ้าน
เดือดร้อน 
 

นายบญุเพ็ง  แสงทอง 
ส.อบต.ม.๑๐ 

         ฝากเรื่องท่อระบายน้ำจุดที่ขยายทางใหม่ ๑ จุด ท่อขนาด ๓๐ x ๑๐๐  
ให้ช่างออกไปดูให้ด้วย 
 

นายธงชัย  เจริญเมือง 
ส.อบต.ม.๑๑ 
 

         ฝากเรื่องถนนทางไปดอนงัว เมื่อไหร่จะทำชาวบ้านเดือดร้อน เดินทาง
ไม่สะดวก 
 

นายจักรี  อ้ิมคำ 
ส.อบต.ม.๑ 

         ฝากเรื่องท่อระบายน้ำ ๔ จุด ดังนี้ 
         ๑. หน้าบ้านกำนัน 
         ๒. บ้านนางราตรี  แก่นการ 
         ๓. บ้านนางช่วง  โชติรัตน์ 
         ๔. บ้านนายสุนีย์  วันประจิต 
         และเส้นทางข้างวัด ม.๑ - ม.๘ อยากให้ช่วยทำให้หน่อย เพราะน้ำมา
เซาะเกรงว่าทางจะเสียมากจนสัญจรไปมาไม่ได้ 
 

นายเสา  หลายพา 
รองนายก อบต. บา้นแมด 

         ตอบเรื่องท่อระบายน้ำ คงเริ่มดำเนินการ หลังจากประชุม สมัยสามัญ 
เสร็จแล้ว ก็พร้อมดำเนินการเลย 
 

นายดนตรี  เจรญิสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 

         เรื่องไฟฟ้าขยายเขตทาง อบต. ไม่มีอำนาจ ตอนนี้ไฟฟ้าทำเองทั้งหมด 
ให้ติดต่อประสาน จ่าสิบตรีสีเนียม มหาชัย เพราะมอบหมายให้ประสานเรื่อง
ไฟฟ้า เรื ่องผู ้ป่วยติดเชื ้อโควิด ๑๙ มีศูนย์โควิดรองรับ มีเตียงเพียงพอ 
ช่วยเหลือคนในชุมชน และตำบลใกล้เคียงได้เพียงพอ ส่วนเรื่องรถกลับบ้าน 
 

/ให้ติดต่อ... 
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ให้ติดต่อจอนน่ี มือปราบ หรือติดต่อทางผู้นำ อสม. จะช่วยประสานให้ ส่วน
เรื่องถนนกำลังติดตามอยู่ จะดูแลทุกจุด หินคลุกก็ลงไว้แล้ว ถ้ามีความจำเป็น
ก็ทำเรื่องมาเอา 
 

นายชาตรี  สุดสุข 
ส.อบต.ม.๗ 

         ฝากเรื ่องหินคลุก อยากให้หารถเอาไปส่งจุดที ่จำเป็นทุกจุด เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ชุมชน 
 

นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 
 

         ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ติดตามโครงการ ม.๔ ให้และขอบคุณทุกฝ่าย
ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลของเรา 
 

ประธานสภาฯ          กล่าวปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

เลิกประชุมเวลา          ๑๓.๓๐ น. 
 
 

(ลงช่ือ)      ประวิทย์  จันทะเกษ   ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

(ลงช่ือ)         สังทอง  พลศรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 

(ลงช่ือ)          บุญฮู้  ดาราช   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญฮู้  ดาราช) 
      รองประธานสภาฯ 

(ลงช่ือ)      กิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
           ส.อบต.ม.๔ 

(ลงช่ือ)        บุญเพ็ง  แสงทอง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญเพ็ง  แสงทอง) 
         ส.อบต.ม.๑๐ 
 
 
 
 

 
/รายงาน... 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบ 

 
(ลงช่ือ)         สังทอง  พลศรี     

    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 
 


